



ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

วันนี้ วันสุดท้าย

แจ้งอาจารย์ทุกท่านที่สอนนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) กรุณาส่งใบเบิก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ ที่คุณวันเพ็ญ (หนู) ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กองพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัด อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมอาชีพเสริม รายได้ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การตกแต่งวัสดุด้วยโมเสก” ณ ห้องประชุมกาชะลอง อาคารมหาชิรลงกรณ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๒. วันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำอาหารญี่ปุ่น - ซูชิ” ณ ชั้นล่างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



ภาพการบริการวิชาการ

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม สิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๑ คน



การบริหารคณะแบบไม่มีภาควิชา

ผศ.จุมพต ขำวีระ

คณะเป็นหน่วยวิชาการของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยออกเผยแพร่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม คณะเกิดจากการรวมตัวของสาขาวิชาที่มีศาสตร์ใกล้เคียงกัน หรือศาสตร์ที่เป็น ฐานของอาชีพ เช่น คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีหน้าที่ผลิตครู สาขาวิชาหลักของคณะครุศาสตร์ก็ คือวิชาครู (Pedagogy) ประกอบด้วยสาขาพื้นฐานการศึกษา (Foundation of Education) สาขา หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) สาขาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) และสาขาการวัดผล การศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) ถือได้ว่าสาขาวิชาเหล่านี้เป็นสาขาวิชาที่ เป็นโครงสร้างของคณะครุศาสตร์ ต้องมีหน่วยงานรองรับโดยทั่วไปจะจัดเป็นภาควิชา (Department) เมื่อมหาวิทยาลัยของเราจัดโครงสร้างบริหารเป็นแบบไม่มีภาควิชา คณะก็ต้องปรับ บทบาทของหน่วยงานเหล่านี้ใหม่ ให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการ (Office of Committy) โดย ให้มีอำนาจหน้าที่เพียงบริหารงานวิชาการของสาขาวิชา ส่วนอำนาจการบริหารคนและการบริหาร งบประมาณก็อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีว่าจะกระจายอำนาจมาให้ประธานสาขาวิชาหรือไม่ (เดิมเป็นอำนาจของหัวหน้าภาควิชา) เพราะตอนนี้คณบดีก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะมอบอำนาจ ทั้งสอง เนื่องจากอธิการบดีไม่ได้มอบอำนาจให้ การที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาไม่มีอำนาจ ในการบริหารคนและบริหารเงินจะจัดการอะไรคงไม่ได้สะดวกแน่

ผมอยากทำความเข้าใจเรื่องโปรแกรมวิชา เอก-โท อีกเล็กน้อย โปรแกรมวิชาเป็น หลักสูตรวิชาเอก-โท มีคณะกรรมการประจำโปรแกรมวิชา เป็นคณะกรรมการบริหาร มีประธาน โปรแกรมวิชาเป็นผู้บริหารหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอก-โทนั้นๆ คณะกรรมการโปรแกรมวิชา มี หน้าที่บริหารหลักสูตร ได้แก่ การเสนอแนะการจัดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร กำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด ประเมินและประกันคุณภาพหลักสูตรโปรแกรมวิชา ไม่มีอาจารย์ในสังกัดต้องจัดระบบ การบริหารหลักสูตรด้วยการประสาน (Coordination) กับคณะต่างๆ ในการจัดอาจารย์ผู้สอน อีกอย่างหนึ่งของคณะกรรมการโปรแกรมวิชาคือการดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่การ คัดเลือกนักศึกษาเข้าโปรแกรมวิชา กำกับกระบวนการเรียนการสอน จัดระบบการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินประกันคุณภาพบัณฑิต ตลอดจนติดตามผลการใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการบริหารงานแบบไม่มีภาควิชา หากปล่อยให้ โดยให้ โปรแกรมวิชาทำหน้าที่เปรียบเสมือนภาควิชาที่มีอยู่เดิมจะไม่สามารถทำให้วิทยาการ มีความก้าวหน้า เนื่องจากขาดผู้รับผิดชอบในสาขาวิชา ผู้มีอำนาจในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ลองพิจารณาบททวนดู และเร่งดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องควร อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกเลย